

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.21/22 แนวโน้มแกว่งในกรอบ 34.00-34.30 ตลาดรอปัจจัยใหม่

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 34.21/22 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 34.17 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทและสกุลเงินในภูมิภาคเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน เช้านี้เงินบาทยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบ เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามา

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 34.00 - 34.30 บาท/ดอลลาร์

สำหรับคืนนี้ รอติดตามจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ของสหรัฐฯ ส่วนประเทศอื่น ๆ ในฝั่งยุโรปยังคงหยุดต่อเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 157.44/46 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 157.05 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0397/0401 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0391 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของชปท. อยู่ที่ระดับ 34.190 บาท/ดอลลาร์

-กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกว่า คาดว่าภายในเดือนธ.ค. นี้ การส่งออกจะมีมูลค่า 24,300 ล้านดอลลาร์ หากรวมทั้งปีการส่งออกไทยจะขยายตัวได้ 5.2% อยู่ที่ 3 แสนล้านดอลลาร์ ถือเป็นมูลค่าสูงสุดนับตั้งแต่ปี 65 ที่มีมูลค่าการส่งออก 287,400 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินนโยบายเชิงรุก ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้าและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อ

-นายภย งามข้าวบุบสภาย มาจากไหน ยันไม่เคยได้ยินใครพูด "มนพร" ยันรัฐบาลให้ความสำคัญสุขภาพรัฐมนตรีทุกคนพร้อมตอบกระทู้งานที่รับผิดชอบ บอกอยากทำงานครบเทอม

-ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 10,000 บาทต่อคน ไม่เกิน 4 ล้านคน โดยให้จ่ายเงินครั้งแรกเดือน ม.ค.2568 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ชปท.) ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดเพื่อเสนอความเห็นฯชปท.เห็นว่า โครงการนี้เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ จึงควรดำเนินการให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ภายใต้บังคับที่มีอยู่ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 1.ในระยะต่อไป ควรจัดแบ่งงบประมาณ เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้ไปสู่การลงทุนภาครัฐเพิ่มเติม เช่น โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลนและจำเป็น

-ตลาดเงินนิวยอร์ก ตลาดทองคำนิวยอร์ก ปิดทำการวันพุธที่ 25 ธ.ค. เนื่องในวันคริสต์มาส

-นักลงทุนยังคงจับตานิโยบายของจีน หลังจากธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของจีนที่ 2% เมื่อวานนี้ (25 ธ.ค.) ตามการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังประกาศว่าจะขยายขอบเขตการลงทุนในพันธบัตรพิเศษของรัฐบาลท้องถิ่น และเพิ่มสัดส่วนของพันธบัตรพิเศษที่ใช้เป็นเงินทุนสำหรับโครงการต่าง ๆ

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ที่จะมีการเปิดเผยวันนี้ คือ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA)

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้